



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ประจวบร้องนำลดถนนพังสะพานก็เสียหายวอนช่วยเร่งซ่อม	ข่าวสด
2. ท่วมพัง1.4หมื่นล.รพ.บางสะพานยังไม่ย้ายผู้ป่วยหนาวภูชี้ฟ้าศึก	มติชน
3. น้ำท่วมเสียหาย1.4หมื่นล้าน สศก.ระบุตัวเลขแท้สัมพัทธ์หนาวชมทะเลหมอก	ไทยรัฐ
4. อุ้ม'หอมมะลิ'เข้าโมเดิร์นเทรด นำร่อง4จว.อีสาน ไม่ผ่านคนกลาง	สยามธุรกิจ
5. ภาพข่าว: จัดงาน	คม ชัด ลึก
6. 'ปึกฉัตร'ดอดเยี่ยมเกษตรกรราชบุรี	มติชน
7. ภาพข่าว: เปิดตลาดคลองผดุงฯ	สยามธุรกิจ
8. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ถูกทุบราคาแน่	ไทยรัฐ
9. ชาวสวนสุดซ่า ราคายางตกต่อเนื่อง กยท.ผิตพลาต-ลู่ก้านัน'นั่งร้าน คสช.ทำเมิน	ผู้จัดการ
10. คอลัมน์ ฐานโซไซตี้	ฐานเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : ประจวบร้องน้ำลดถนนพังสะพานก็เสียหายชวนช่วยเร่งซ่อม

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 9845 หน้า : 1(ล่างขวา), 12

ประจวบร้อง น้ำลดถนนพัง

สะพานก็เสียหาย ชาวบ้านกรุดจี้เร่งซ่อม
สะพานบ้านหนองไม้แก่น ที่ถูก
น้ำพัดพัง □ อ่านต่อหน้า 12

● น้ำลด □ ต่อจากหน้า 1

เนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญ ไร้เขื่อนกั้นน้ำท่วมบ้าน และไปยังสถานที่ท่องเที่ยวด้วย บางสะพานน้ำลดแล้ว จนทรุดตัวความ สะอาดโรยเรียบ บ้านเรือน ฝาย,ประจวบฯ ขึ้น ไม่มีพายุระลอกที่สองในช่วงนี้ ปก.เผยทั่ว ปท. ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม 11 จังหวัด ชาวนาพิจิตรวอนรัฐ เร่งจ่ายเงินเยียวยา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยน้ำท่วมทำพื้นที่การเกษตรเสียหายมูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท จุดจี้ลึที่ 0.04 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายชพล ธิติศักดิ์ อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังคงมี สถานการณ์ใน 11 จังหวัด 44 อำเภอ 306 ตำบล 1,720 หมู่บ้าน 88,709 ครัวเรือน 233,180 คน อพยพ 47 ครัวเรือน แยกเป็น

ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำ่าน 1 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ลุ่มน้ำท่าจีน 1 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ลุ่มน้ำชี 5 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.ทับสะแก และอ.บางสะพาน รวม 5 ตำบล จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต



ในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะจ.นครราชสีมา เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำ โก-ลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตเทศบาลสุโขทัย-โก-ลก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด

ขณะที่นายพลก สิงห์เสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาดูแลภัย วาดภัย และดินถล่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดพบน้ำจากคลองหนองหญ้าปล้อง ที่เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน กระทั่งครัวเรือน 40 ครัวเรือน จากทั้งหมด 400 ครัวเรือน ใน หมู่ 2 และหมู่ 3 ระดับน้ำลดลงจนอยู่ในสภาพ ใกล้ถึงปกติ ส่วนอ.ทับสะแก บริเวณถนนเพชรเกษม ที่มีน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ผิวทาง ที่หลักกิโลเมตรที่ 355-357 ระดับน้ำท่วมสูง 15-20 เซนติเมตร ขณะนี้น้ำได้ลดลงแล้วในทุกพื้นที่ หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ เหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

ส่วนข่าวลือที่มีการส่งต่อทางสื่อสังคมออนไลน์จากสื่อมวลชนบางสำนัก ได้รับคำยืนยันจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ไม่มีพายุระลอกที่สองในช่วงเวลานี้ มีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังก่อตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ หากเคลื่อนตัวมาถึงประเทศไทยจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ โอกาสที่จะมีฝนตกซ้ำสองในช่วงเวลานี้คงไม่มี จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ จะเหลือเพียงปริมาณน้ำที่ยังคงค้างตามพื้นที่ระดับบนแล้ว ไหลลงสู่ที่ต่ำเท่านั้น

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเสียหายของสะพานหนองหญ้าปล้อง ถนนเพชรเกษมหลัก ก.ม.ที่365+500 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ฐานค่อมทรุดตัวทั้งฝั่งขาขึ้นกรุงเทพฯและขาถอย เจ้าหน้าที่กรม

น้ำป่าซัด

สะพานบ้านหนองไม้แก่น เส้นทางเข้าบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถูกกระแสน้ำป่าซัดคอสะพานขาด ชาวบ้านเข้าออกพื้นที่ไม่ได้ จี้ทางการเร่งซ่อมแซมด่วน เมื่อวันที่ 9 พ.ย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : ประจวบร้องน้ำลดถนนพังสะพานก็เสียหายวอนช่วยเร่งซ่อม

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 9845 หน้า : 1(ล่างขวา), 12

ทางหลวงร่วมกับทหารกองบิน5 ช่วยกันนำกระสอบทรายไปเสริมที่ฐานเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุด ในขณะที่ระดับน้ำในคลองลดลงไป 1 เมตร โดยถนนเพชรเกษมยังสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ ส่วนคอสะพานบริเวณบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 4 ตำบลธงชัย ที่เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมเข้าไปในหมู่บ้านทุ่งเรือยาว ได้ถูกกระแสน้ำพัดจนขาดจรดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปแก้ปัญหา

นายรังสรรค์ แก้วขาว บ้านเลขที่ 71 ม.4 ต.ธงชัย เผยว่า สะพานบ้านหนองไม้แก่นจะเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย เป็นเส้นทางไปหนองหญ้าปล้อง ตีดาจาม ไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว ขาดขาดบ้านกรูด ไปอำเภอวิเวียง ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นมาระดับน้ำท่วมสูง เกือบ 2 เมตร ทำให้คอสะพานขาด ปัจจุบันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เพราะเป็นเส้นทางเดียวที่ใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.ทับสะแก และ อ.บางสะพาน ล่าสุดฝนได้หยุดตก และน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ขณะนี้ทุกหน่วยงานเร่งเข้าฟื้นฟูโรงเรียน สถานที่ราชการ วัดและบ้านเรือนร้านค้าที่ประสบภัยแล้ว

นายประจวบ ศึกษิตลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ ต.บางลาย 10 หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมมานานกว่า 2 เดือนแล้ว สิ่งที่เดือดร้อนมากที่สุด คือ ต.บางลาย เหมือนโดน 3 เล็ง คือ น้ำท่วมยังไม่ลด ยังมาประสบปัญหาอากาศหนาวเย็น และยังมีฝนตกลงมาอีก ทั้งขณะนี้ยังมีปัญหาแมลงบวมระบาดกัดกินข้าวในนาเสียหายแล้วบางส่วน ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก สิ่งที่อยากให้ภาครัฐช่วยเป็นเรื่องของค่าชดเชย เรื่องน้ำท่วม ข้าว และค่าชดเชยน้ำท่วมบ้านให้เร็วขึ้น เนื่องจากชาวบ้านไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย อยากให้ทางช.ก.ศ. จ่ายเงินในเรื่อง เงินค่าประกันข้าวน้ำท่วม ก่อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านจะได้้นำเงินมาจับจ่ายใช้สอย ไม่ใช่รอให้รัฐบาลมาจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมก่อนถึงจะมาจ่าย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราคาข้าว ซึ่งถูกนายทุนกดราคาเหลือเพียง 5,500-6,000 บาท อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือให้ได้ขั้นต่ำ 7,000 บาท ถึงจะอยู่ได้ ข้าวราคาตก แต่ข้าวของขึ้นราคาเป็นไปได้อย่างไร

ขณะที่นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัย ปี 2560 กระทบพื้นที่เกษตร สร้างความเสียหายรวมมูลค่า 14,198.21 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สัดส่วน 0.04% ของมูลค่าจีดีพีรวมทั้งประเทศ และ 0.59% ของมูลค่าจีดีพีภาคเกษตร โดยผลกระทบต่อจีดีพีมากที่สุดคือสาขาพืช โดยมีมูลค่าความเสียหาย 3,593.17 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาประมง 53.47 ล้านบาท และสาขาปศุสัตว์ 1.38 ล้านบาท ตามลำดับ โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายคือ อุทกภัยช่วงวันที่ 16 ส.ค. 2560 ถึงปัจจุบัน อีกประมาณ 1.94 ล้านไร่ คาดการณ์ว่าจะเสียหายโดยสิ้นเชิงประมาณ 20% จึงประมาณการว่าจะทำให้เกิดมูลค่าความเสียหายอีกประมาณ 2,238.57 ล้านบาท

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระยะสั้น ควรปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำ การเร่งสำรวจท่อระบายน้ำ อุ คลอง หนองบึง และระบบระบายน้ำที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพดีเพียงใด การก่อสร้างคันกันน้ำขนาดที่เหมาะสม ก่อสร้างทางผันน้ำ เพื่อผันน้ำทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งออกไป ในชุมชนควรปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม

ระยะยาว ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนหรือพังกั้นน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ที่ต้องการป้องกัน และสร้างฝายยกระดับเพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่เก็บน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาน้ำท่วมกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและยังสามารถช่วยควบคุมการไหลของน้ำไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำมากเกินไป การปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกับแนวทางการระบายน้ำในสภาพปัจจุบันและแผนในอนาคต ควรนำมาตรการทางด้านกฎหมายผังเมืองรวมถึงข้อบัญญัติในรูปแบบธรรม

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยง โดยการปลูกพืชอายุสั้นแทนเก็บเกี่ยวก่อนน้ำมา และส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำเกษตร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ท่วมพัง1.4หมื่นล.รพ.บางสะพานยังไม่ย้ายผู้ป่วยหนาวงษ์ฟ้าคึก

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14489 หน้า : 1(ซ้าย), 3, 8

ท่วมพัง1.4หมื่นล. รพ.บางสะพาน ยังไม่ย้ายผู้ป่วย หนาวงษ์ฟ้าคึก

รพ.บางสะพานยังไม่ย้าย
ผู้ป่วยกลับ เพื่อดูรอย
ธรรมชาติ (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ท่วม

สศก.สรุปเสียหายท่วม1.4หมื่นล.

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายภูมิศักดิ์
ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจ
การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์
เศรษฐกิจการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์
อุทกภัย ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม
ถึงปัจจุบัน พบว่าสร้างความเสียหายรวม
14,198.21 ล้านบาท กระทั่งมูลค่าผลผลิตกันต์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 3,648.01 ล้านบาท
หรือ 0.04% ของมูลค่าจีดีพีประเทศ และ
0.59% ของมูลค่าจีดีพีสาขาเกษตร โดยสาขา

พืชมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุด 3,593.17
ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาประมง 53.47
ล้านบาท และสาขาปศุสัตว์ 1.38 ล้านบาท
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรและให้ความช่วยเหลือระยะ
เร่งด่วน อาทิ แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 70,815
กิโลกรัม แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 1,758 ชุด ใน
พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พืชุนโลก กาฬสินธุ์
พิจิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 168 เครื่อง ใน
พื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม นครสวรรค์ สุพรรณบุรี อ่างทอง
เป็นต้น ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 30 เครื่อง ใน
พื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี
และแจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 240,190 กิโลกรัม
แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 22,492 ชุด รวมทั้งดูแล
สุขภาพสัตว์ 6,948 ตัว ในพื้นที่ 12 จังหวัด
อาทิ เชียงราย สุโขทัย อุทัยธานี ให้ความ
ช่วยเหลือฟื้นฟูตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กับเกษตรกร 232,192 ราย วงเงิน 2,149.66
ล้านบาท

นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)
ยังเห็นชอบให้ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้
รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัส
และพายุเชนกา ครวี่เรือนละ 3,000 บาท ใน
43 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบระยะสั้น
ควรปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำนน้ำ การ
เร่งสำรวจท่อระบายน้ำ คู คลอง หนองบึง
และระบบระบายน้ำที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพ
ดีเพียงใด ส่วนระยะยาว ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการสร้างเขื่อนหรือพังกั้นน้ำ และอ่าง
เก็บน้ำ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้น้ำเข้าท่วม

พื้นที่ที่ต้องการป้องกัน ควรปรับปรุงฝั่งเมืองให้
สอดคล้องกับแนวทางการระบายน้ำในสภาพ
ปัจจุบัน และแผนในอนาคต ควรส่งเสริมการ
ทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยง

จ่ายเยียวยาเกษตรกรแล้ว29%

ด้านนายกัมปนาท พิณสุภา รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า
สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยครวี่เรือนละ 3,000
บาท จำนวน 43 จังหวัด ปัจจุบันมีผู้มายื่น
ขอรับความช่วยเหลือ 1,864 ล้านครัวเรือน
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการระดับ
จังหวัดแล้ว 1,759 ครัวเรือน วงเงิน 5,363.74
ล้านบาท อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดต้อง
นำไปตรวจสอบสิทธิว่ามีกรขอรับความ
ช่วยเหลือซ้ำซ้อนกันหรือไม่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
ปศุสัตว์ เป็นต้น ทำให้ในขณะนี้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
มีการโอนเงินให้เกษตรกรที่ประสบภัยเพียง
538,011 ครัวเรือน คิดเป็น 29% วงเงิน
1,641 ล้านบาท

“การที่มีหน่วยงานในการดำเนินงานมาก
เกินไปทำให้การอนุมัติล่าช้า ดังนั้น สิ่ง
ที่อยากให้รัฐบาลเพิ่มเติม คือ อยากให้มีการ
เทียบฐานข้อมูลของเกษตรกรตามพื้นที่จริง
และทำระบบฐานข้อมูลที่ระบุพิกัดไร่นาของ
เกษตรกรอย่างชัดเจน โดยเกษตรกรใช้เพียง
เลขบัตรประชาชนมายืนยัน ทางรัฐก็สามารถ



ลัมผัสหนาว

นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ทอแสงที่วนอุทยานภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เฉลี่ยวันละ 300-400 คน หลังสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 15-19 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน

รหัสข่าว: C-171111038029 (10 พ.ย. 60/08:01)

หน้า: 1/4



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ท่วมพัง1.4หมื่นล.รพ.บางสะพานยังไม่ย้ายผู้ป่วยหนาวูชี้ฟ้าศึก

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14489 หน้า : 1(ซ้าย), 3, 8

ตรวจสอบได้ว่าพื้นที่นั้นน้ำท่วมหรือไม่ โดยเทียบกับแผนที่ภัยพิบัติที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศ” นายกัมปนาทกล่าว

ยังไม่ย้ายผู้ป่วยกลับรพ.บางสะพาน

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากหอย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พัดผ่านทำให้มีฝนตกหนักกว่า 120 มิลลิเมตร (มม.) เมื่อวันก่อน โรงพยาบาลบางสะพานต้องเร่งอพยพผู้ป่วยฉุกเฉิน ล่าสุด นพ.สุรินทร์ สิบซึ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพานทำให้ รพ.บางสะพานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตในห้องไอซียูจำนวน 7 ราย ส่งต่อไปรักษาที่รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย และ รพ.หัวหิน 3 ราย ล่าสุดยังมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุก 2 ชั่วโมง และยังไม่มีกำหนดส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาที่ รพ.บางสะพาน ยืนยันว่าการย้ายผู้ป่วยกลับ รพ.บางสะพาน จะต้องรอนจนกว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาติกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งขอชี้แจงว่าการย้ายผู้ป่วยดังกล่าวอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วไป แต่ขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามหลักมาตรฐานสากลกับโรงพยาบาลที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม

นพ.สุรินทร์กล่าวอีกว่า สำหรับ รพ.บางสะพานเคยประสบปัญหาน้ำท่วมและมีผลกระทบกับผู้ป่วยวิกฤตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ขณะนั้นมีการตัดสินใจย้ายผู้ป่วยลำช้า และเมื่อย้ายแล้วมีปัญหาในการเดินทางเนื่องจากถนนเพชรเกษมเส้นทางสายหลักมีปัญหาถูกน้ำท่วมต้องปิดการจราจรชั่วคราว ดังนั้นการย้ายผู้ป่วยครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานความปลอดภัย ขณะที่ปัจจุบัน รพ.บางสะพานยังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามปกติ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน อ.บางสะพาน และ อ.ทับสะแกออกสำรวจดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และระวังปัญหาเรื่องน้ำและอาหารที่สะอาดปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคทางเดินอาหารและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งความดัน หัวใจ และ

เบาหวาน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคไต” นพ.สุรินทร์กล่าว

นอก.ข้อใจข้อม่อ่างมรสวมลำช้า

ด้านนายศักดิ์รินทร์ ทูมเสน นายอำเภอ บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนที่ประสบภัยกลับเข้าอาศัยในบ้านเรือนได้แล้วหลังจากอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูดแล้ว จากนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม รวมทั้งการดูแลสุขภาพในพื้นที่ ต.ธงชัย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีน้ำป่าไหลหลาก จากปัญหาในการซ่อมอ่างเก็บน้ำมรสวม ความจุ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ที่หมู่ 4 ต.ธงชัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมลำช้า ทำให้อ่างดังกล่าวไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ หลังจากปี 2559 กรมทรัพยากรน้ำใช้งบประมาณ 37.91 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้าง แต่หลังจากสร้างเสร็จไม่นาน โครงสร้างของอ่างเก็บน้ำได้พังทลาย ต่อมามีการซ่อมแซมและจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันการซ่อมอ่างมีความคืบหน้าเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น

เพชรเกษมขึ้น-ล่องได้ใช้ได้ปกติ

นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากมีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีในพื้นที่ ต.ธงชัย ส่งผลกระทบต่อสะพานหนองหญ้าปล้อง ถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย แต่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักทำให้การจราจรบนถนนเพชรเกษมขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ สามารถใช้ได้ปกติ โดยมีการนำกระสอบทรายขนาดใหญ่ หรือบิ๊กแบ็กป้องกันความเสียหายเพิ่ม จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมจะเข้าตรวจโครงสร้างอย่างละเอียดอีกครั้ง

ทับสะแกทำความสะอาดร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับน้ำท่วม อ.ทับสะแก สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนโรงเรียนที่สั่งปิด 9 แห่ง มี 2 แห่งคือโรงเรียนบ้านอ่างทอง และโรงเรียนบ้านสีดางามใน ต.อ่างทอง จะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ นอกนั้นสามารถ

เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

นายสุนทร ทองสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำคณะครูและนักเรียนกว่า 300 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารอากาศจากกองบิน 5 หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.ทับสะแก รวม 150 นาย และจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.อ่างทอง อบต.ห้วยหลวง ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์จากปัญหาน้ำท่วมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยอาคาร 3 หลัง ห้องสมุด โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักครู 2 โรงกรองน้ำ โรงเก็บของได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นยังมีวัสดุการเรียนการสอน หนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยจะขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้มีจิตศรัทธาต่อไป

เรือนำเที่ยวสมุยเปิดให้บริการ

ที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศในช่วงเช้าท้องฟ้ายังมีเมฆฝนปกคลุม แต่มีแสงแดดอ่อนๆ ลงมา ส่วนที่ชายหาดบางริ้ว หมู่ 4 ต.บ่อผุด คลื่นลมในทะเลสงบ ทำให้ที่หน้าชายหาดมีเรือประมงเรือสปีดโบ๊ท ที่จอดหลบคลื่นลมลดน้อยลง ขณะที่ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว เรือทัวร์ดำน้ำ เปิดให้บริการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติออกท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ

ที่ บริษัท เรืองศรี ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด ผู้ให้บริการเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวไปยังเกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง ในช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวชาวจีน ชาวยุโรป มาซื้อทัวร์ท่องเที่ยวทางทะเลเป็นจำนวนมาก หลังจากก่อนหน้านี้ที่เกาะสมุยมีฝนตกหนัก ไม่สามารถท่องเที่ยวทางทะเลได้ โดยทางบริษัทได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง ทั้งการทำประกันชีวิต การสวมเสื้อชูชีพระหว่างเดินทาง เพิ่มพนักงานประจำเรืออีก 2 คน และให้มีมัคคุเทศก์อีก 2 คนเช่นกัน ด้านนายวิวรรณ์ เรืองศรี เจ้าของบริษัทเรือนำเที่ยว เปิดเผยว่า ช่วงที่เกาะสมุยมีมรสุมเข้ามา ต้องหยุดให้บริการท่องเที่ยวทางทะเลกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้ขาดรายได้ไปกว่า 10



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ท่วมพัง1.4หมื่นล.รพ.บางสะพานยังไม่ย้ายผู้ป่วยหนาวงูชี้ฟ้าคึก

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14489 หน้า : 1(ซ้าย), 3, 8

ล้านบาท ในเรื่องความปลอดภัยได้เรียกกับตันเด็กเรือ มาประชุมความพร้อมก่อนออกเรือ 2 วัน และติดตามสภาพอากาศคลื่นลมในทะเลอ่าวไทย แต่วันนี้คลื่นทะเลไม่มี มีฝนตกเล็กน้อย จึงจำเป็นต้องออกเรือนำเที่ยว เพราะก่อนหน้านี้มีการจองเข้ามาเป็นจำนวนมาก

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 3

ท่วม

‘อุดมเดช’ตรวจแหล่งรับน้ำภาคใต้

ที่ จ.ปัตตานี พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงเพราะสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้น เหตุการณ์ลดน้อยลง ถือได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงทำงานได้ดี มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย ที่สำคัญคือฝ่ายปกครองได้ใช้ศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในโครงการประชารัฐสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่พึงพอใจของประชาชน จากการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ในส่วนของ อ.หนองจิก ปัตตานี ปัจจุบันพบปัญหาช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีมวลน้ำเหนือหลากท่วมขังกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เพราะลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ราบลุ่มจนส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาที่ยั่งยืน

พล.อ.อุดมเดชกล่าวว่า ทางพื้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดเตรียมแหล่งรองรับน้ำจำนวนกว่า 140 ไร่ อีกทั้งยังมีแผนขุดลอกคูคลองตามแม่น้ำสายสาขาต่างๆ ทั้งสองฟากฝั่งทะเลอ่าวไทยจำนวน 5 จุด ทำเป็นแก้มลิงจำนวน 11-12 จุด ซึ่งจะช่วยในการรับน้ำหลากที่เกิดจากฝนตกสะสมไหลระบายลงมากก็สามารถรองรับได้มากขึ้น และจะทำให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นต่อเนื่อง

พิจิตรจี้รัฐช่วยราคาข้าว

ที่ จ.พิจิตร นายประยูร ศิลลา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 1 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ 10 หมู่บ้าน ใน ต.บางลาย อ.บึงนาราง ได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมนานกว่า 2 เดือนแล้ว โดยเฉพาะหมู่ 1 บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำมลันตลิ่งท่วม 160 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูง 1-2 เมตร ต้องใช้เรือเป็นพาหนะสัญจร เนื่องจากถนนถูกน้ำท่วมหมดทุกเส้นทาง

นายประยูรกล่าวอีกว่า ที่เดือดร้อนมากที่สุดคือ ต.บางลาย เหมือนโดน 3 เด็งคือ น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนยังไม่ลด ยังมาประสบ

ปัญหาอากาศหนาวเย็น ฝนตกประปราย อีกทั้งขณะนี้ข้าวชาวนาที่เหลือบางส่วนที่ไม่ถูกน้ำท่วมเกือบ 500 ไร่ซึ่งเป็นข้าว กข.อายุ 3 เดือน กำลังจะออกรวงก็มีปัญหาแมลงบั่วระบาดข้าวเสียหายแล้วบางส่วน ยอมรับว่าชาวนาเดือดร้อนมาก จึงอยากให้ภาครัฐช่วยเรื่องค่าขนส่งข้าวท่วมข้าว และค่าขนส่งน้ำท่วมบ้านให้เร็วขึ้น เนื่องจากชาวนาไม่มีเงินที่ใช้สอยจะอดตายกันอยู่แล้ว นอกจากนี้อยากให้ช่วยเรื่องราคาข้าว ขณะนี้ชาวพิจิตรตกต่ำมากถูกนายทุนกดราคาเหลือเพียง 5,500-6,000 บาท โดยนายทุนอ้างว่าขายตามกลไกลตลาด ซึ่งชาวนาจะอยู่กันได้อย่างไร อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือสักตันละ 7,000 บาท จึงจะอยู่ได้ ข้าวราคาตกแต่ข้าวขอขึ้นราคา เป็นไปได้อย่างไร

อุทัยฯ-อ่างทองน้ำเริ่มลด

ที่ จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่พบปะผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 583 ชุด แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย หลังบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยใน ต.หาดทองนั้น ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดระดับลงจนสถานการณ์อุทกภัยเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เหลือเพียงบ้านเรือนประชาชนในบางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อย

ที่ จ.อ่างทอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ระดับน้ำที่หมู่ 1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำทะลักเข้าท่วม ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ทำให้วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ล่าสุดระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ถนนเริ่มใช้สัญจรไปมาได้บางส่วน รวมทั้งระดับน้ำที่วัดอัมพวัน ในโบสถ์ วิหาร และเมรุ บางจุดเข้าสู่ภาวะปกติ

ทำให้พระสงฆ์เริ่มเข้ามาทำความสะอาดในส่วนที่สามารถทำได้ รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าโมก เจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดแล้วบางส่วน ด้านจังหวัดได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเจาะพังกั้นน้ำบางจุดเพื่อเร่งระบายน้ำออก คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้านี้ ส่วนในเขตพื้นที่ อ.ป่าโมก ระดับน้ำลดลงแต่ยังคงสูงกว่าระดับวิกฤต เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม

มหาสารคามยังท่วม3อภ.

ที่ จ.มหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหอุทกภัย วาดภัยและดินถล่ม

ปี 2560 จ.มหาสารคาม เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า จ.มหาสารคาม ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โกสุมพิสัย ระดับน้ำลดลง 3 ซม. พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 51,043 ไร่ น้ำท่วมบ้านพักอาศัย จำนวน 13 ตำบล 102 หมู่บ้าน 7,067 ครัวเรือน อ.กันทรวิชัย ระดับน้ำในแม่น้ำชีลดลง 4 ซม. ยังคงมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 7 ตำบล จำนวน 68 หมู่บ้าน 6,637 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 53,480 ไร่ อ.เมืองมหาสารคาม แม่น้ำชีลดลง 4 เซนติเมตร น้ำท่วมพื้นที่ 6 ตำบล 93 หมู่บ้าน 16,761 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 15,971 ไร่ มีหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมต้องใช้เรือสัญจร 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนโด ต.แก่งเลิงจาน 92 ครัวเรือน บ้านท่าค้อ หมู่ 14 ต.ลาดพัฒนา 84 ครัวเรือน บ้านดอนไฮ หมู่ 1 ต.ห้วยแ่่ง 57 ครัวเรือน ถนนชำรุด 18 สาย พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหายจำนวน 15,971 ไร่

เชียงรายแห่ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า

ที่วนอุทยานภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากพากันเดินทางขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าจากฝั่งเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งพบว่าอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 15-19 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกตัดกับขอบเขา เมื่อมองจากยอดภูชี้ฟ้ายามพระอาทิตย์ออกแสงจะมีความสวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นายบันเทิง เครือวงศ์ ประธานการท่องเที่ยว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ท่วมพัง1.4หมื่นล.รพ.บางสะพานยังไม่ย้ายผู้ป่วยหนักไข้ฟ้าศึก

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14489 หน้า : 1(ซ้าย), 3, 8

เที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงราย กล่าวว่า อากาศที่เริ่มหนาวเย็นทำให้ภูชี้ฟ้ามีความสวยงามเกิดทะเลหมอกขึ้นทุกวันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คาดว่าจะยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกวันปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่าวันละ 300-400 คน ยอดจองที่พักโดยเฉพาะช่วงปลายปีถูกจองเต็มเกือบหมดแล้ว ซึ่งในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงตลอดเดือนธันวาคมจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000-3,000 คน ช่วงปลายปีมีไม่ต่ำกว่า 10,000 คนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ทางพื้นที่ยังมีลานกางเต็นท์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 5 จุดที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ

ไนท์ซาฟารีดูแลสุขภาพสัตว์

ที่ จ.เชียงใหม่ นายวีระพล บุญชูตวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง เผยว่า

ช่วงอากาศหนาวเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียสได้เตรียมสัตว์ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์หลายวิธี โดยเฉพาะสัตว์ที่ทนหนาวไม่ได้ อาจเจ็บป่วยได้ง่าย เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อปลายฤดูฝนสู่ฤดูหนาว เช่น นำฟางให้สัตว์นอน โฟล่องสว่างหรือสปอตไลท์มีผ้ากันแดดคลุมกันลม พร้อมนำสัตว์มาตากแดดช่วงเช้าเพื่อสร้างความอบอุ่น ส่วนการแสดงหรือโชว์สัตว์สามารถแสดงได้ตามปกติ สัตว์ส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศและสภาพอากาศได้แล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ต่อไป และในปีนี้อัตรานักท่องเที่ยวมากกว่าปีที่แล้ว ไม่น้อยกว่า 100,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10% คาดทำรายได้รวม 200 ล้านบาท เนื่องจากมีสายการบินในประเทศและต่างประเทศบินตรงสู่เชียงใหม่กว่า 10 สายการบิน ทางไนท์ซาฟารีได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และหาสัตว์แสดงเพิ่มหลายชนิด อาทิ ไบรซ์ชันจากสหรัฐอเมริกา ฟลามิงโกแดง และอเมริกาฟลามิงโก เพื่อสร้างสีสัน โดยเปิดให้ชมช่วงธันวาคมนี้ ซึ่งไนท์ซาฟารีมีสัตว์อยู่ 141 ชนิด กว่า 1,400 ตัวให้ชม มีบริษัททัวร์นำนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นระยะ

กองทัพพบกมอเบเครื่องกันหนาว

ที่ จ.พิจิตร จากสภาพอากาศประเทศไทยตอนบนในระยะนี้มีอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ราบเชิงเขาติดเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีสภาพอากาศหนาวเย็น

ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประสบภัยหนาว ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมีฐานะยากจน

พ.อ.ศุภกฤษ์ สดภาพผล รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายอำเภอทับคล้อ ได้นำผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มของกองทัพบกจำนวน 6 ชุด เดินทางมามอบให้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต.เขาทราย ต.เขาเจ็ดยอด และ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จำนวน 6 ราย พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ออกตรวจรักษาในเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้ผู้ประสบภัยดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

มอบถุงพระราชทานชาวบางระกำ

ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์

เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,969 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้มารับมอบสิ่งของพระราชทานด้วย ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น นพ.เกษมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพื้นที่ อ.บางระกำ เป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลจากแม่น้ำยมเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งเป็นไร่นา บ้านเรือนราษฎร เป็นเวลานานกว่า 2-3 เดือน โดยขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ถูกน้ำท่วมจำนวน 10 ตำบล บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 4,205 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

การนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสดความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก และพระราชทานถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน

พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกดังกล่าว

เพชรบูรณ์แห่ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น

ที่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากอุณหภูมิลดลงเร็วผิดปกติ ทำให้ชาวเพชรบูรณ์แห่ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นไปติดตั้งตามบ้านเรือน นอกจากนี้ยังมีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในโซนที่มีอากาศหนาวเย็น มีความจำเป็นต้องติดตั้งไว้บริการลูกค้า โดยเฉพาะปีนี้มีมีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นและยาวนานกว่าทุกปี ส่งผลให้ร้านค้าและห้างโมเดิร์นเทรดที่จำหน่ายเครื่องทำน้ำอุ่นมียอดขายเพิ่มขึ้น

นายวันชัย ชยารมย์ ประธานชมรมท่องเที่ยวภูทับเบิก กล่าวว่า แม้ว่านักท่องเที่ยวจะขึ้นชอบอากาศหนาวเย็น แต่ก็ต้องการอาบน้ำอุ่น และส่วนใหญ่เมื่อลูกค้าจะจองห้องพักจะถามว่ามีเครื่องทำน้ำอุ่นหรือไม่ ฉะนั้น รีสอร์ทจึงต้องมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้บริการลูกค้า ก่อนหน้านั้นเคยเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวอาบน้ำเย็นขณะที่อากาศหนาวเย็นจัด ทำให้เกิดการช็อกจนถูกนำส่งโรงพยาบาล โชคดีที่ช่วยชีวิตได้ทัน

น.ส.ปาม สิบศักดิ์ อายุ 30 ปี พนักงานวิชาศึกษาชุมชนภูทับเบิก กล่าวว่า บ้านพักบริการนักท่องเที่ยวของวิชาศึกษา 5 หลัง ทุกหลังติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นหมด ส่วนห้องพักข้างบนหากรีสอร์ทไหนไม่มีบริการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้ ก็แทบจะไม่มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเข้าพัก เพราะอากาศหนาวเย็นจัด บางครั้งอุณหภูมิลดลงเหลือ 3-4 องศาเซลเซียส ฉะนั้นเครื่องทำน้ำอุ่นถือว่ามีความจำเป็นมาก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : น้ำท่วมเสียหาย 1.4 หมื่นล้านบาท สศก.ระบุตัวเลขแห่งสัมผัสนาวามทะเลหมอก

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 21844 หน้า : 1(ล่าง), 14

น้ำท่วมเสียหาย 1.4 หมื่นล้านบาท

สศก.ระบุตัวเลขแห่งสัมผัสนาวามทะเลหมอก

สถานการณ์น้ำท่วม จ.ประจวบฯ เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดชาวบ้านทยอยกลับจากศูนย์พักพิง กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อม ★ มีต่อหน้า 14

น้ำท่วม ☆ ต่อจากหน้า 1
ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ท่อเมืองอุบลฯจัดบักโคลนนิ่งเคย์ ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 500 คน ทำความสะอาด ส่วนลุ่มเจ้าพระยาระดับน้ำลดต่อเนื่อง สศก.คาดน้ำท่วมเสียหาย 14,198 ล้านบาท เหนือ-อีสาน

อากาศเย็นหนักท้องเที่ยวแห่งทะเลหมอก หน.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คาดโทษจันเฝ้าเริ่มแล้วแก้นาวามในพื้นที่อุทยานฯ อุตุฯเผยประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิต่ำลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง

จากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำพาดผ่านพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝนเริ่มหยุดตก ระดับน้ำที่ท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน และ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ลดระดับ โดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน ปริมาณน้ำจากคลองหนองหญ้าปล้อง และคลองบ้านกรูดลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ นายศักดิ์รินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพานเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้ว ส่วนประชาชนที่อพยพไปยังศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวกว่า 800 คน ทยอยเดินทางกลับบ้านเพื่อทำความสะอาด ขณะเดียวกัน ทหารขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ของ รพ.บางสะพาน กลับเข้าที่เดิม พร้อมให้บริการประชาชนตามปกติ

ที่โรงเรียนบ้านอ่างทอง หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะครู นักเรียนและทหารกว่า 150 คน ช่วยกันทำความสะอาดอาคารเรียน และโรงอาหาร หลังน้ำป่าไหลท่วมจนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดยังมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ 30-40 ซม. คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในเร็ววัน ส่วน จ.พังงา เรือประมงชายฝั่งพากันกลับเข้าฝั่งเพื่อจอดเทียบท่า หลังกรมอุตุฯพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักและมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน. พ.อ.ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปิดเผยว่า พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะ ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้ทหารทุกหน่วยเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และเตรียมพร้อมป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น หากประชาชนประสบกับอุทกภัย ให้แจ้งหน่วยทหารใกล้บ้านหรือโทรศัพท์หมายเลข 1341

ที่ลานวัดเสนาวงศ์ (ท่าบั้งมั้ง) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายสุภชาติ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบักโคลนนิ่งเคย์ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยมีทหารตำรวจ และจิตอาสาสมัครกิจกรรมกว่า 500 คน ทั้งหมดช่วยกันทำความสะอาดชุมชนชนบทท่าบั้งมั้ง ชุมชนหาดสวนยา และชุมชนท่ากอไผ่ รวมถึงขนย้ายทรัพย์สินของประชาชนเข้าบ้านตามเดิม สรรงรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อย่างภาคภูมิใจ



ทิวสนหาว
นักท่องเที่ยวสาวแต่งตัวสวยงาม ยืนแอ็กติ้งเพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ภูสวรรค์ เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร ท่ามกลางหมอกหนาและอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ 10 องศา เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ห้ามนักท่องเที่ยวนำสุราเข้ามาดื่มเพื่อคลายหนาวในพื้นที่ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 พันบาท.

รหัสข่าว: C-171111039199 (10 พ.ย. 60/08:00)

หน้า: 1/2



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : น้ำท่วมเสียหาย 1.4 หมื่นล้าน สศก.ระบุตัวเลขแหล่งผลิตสทหาวชมหทะเลหมอก

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 21844 หน้า : 1(ล่าง), 14

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา คลื่นคลาย ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ ต.โพนาจ้อ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมจนต้องอพยพไปอาศัยริมถนนคันคลองมหาสาร ทอยยเดินทางกลับบ้านและเริ่มทำความสะอาดบ้าน แต่พบปัญหาบ้านเรือนเสียหายเนื่องจากจมน้ำนานกว่า 1 เดือน นางละออง หงษ์กระจ่าง อายุ 77 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยด้วยสีหน้าโศกเศร้าว่า บ้านถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายและทำความสะอาดไม่ไหวเพราะอยู่ตัวคนเดียว ทุกวันนี้อาศัยเงินผู้สูงอายุประทังชีวิต อยากให้ผู้ใหญ่มาช่วยกันทำความสะอาดบ้านให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง

นายชัยสุวพันธุ์ นายเทศมนตรีเมืองอ่างทองเปิดเผยว่า หลังน้ำเจ้าพระยาคล้อยอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง เร่งเก็บกระสอบทรายตามพังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเคียววางไว้บริเวณจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจ สำหรับระดับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีวัดระดับน้ำ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ 7.65 เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,951 ลบ.ม./วินาที ส่วนบรรยากาศที่วัดอัมพวัน หมู่ 1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก พระสงฆ์ช่วยกันทำความสะอาด โบสถ์ และวิหาร หลังระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ

นายภูมิศักดิ์ ราชศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า จากผลสำรวจสถานการณ์อุทกภัย ปี 60 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.60 ถึงปัจจุบัน คาดว่าจะมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงมูลค่าความเสียหายรวม 14,198.21 ล้านบาท ทำให้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณ 3,648.01 ล้านบาท หรือ 0.04% ของมูลค่า GDP รวมทั้งประเทศ และ GDP ภาคเกษตรราว 0.59% สาขาพืชเสียหายมากที่สุดมูลค่ารวม 3,593.17 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาประมง 53.47 ล้านบาท และสาขาปศุสัตว์ 1.38 ล้านบาท

นายกัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย คราวเรือนละ 3,000 บาท 48 จังหวัด ปัจจุบันมีผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือ 1,864 ล้านครัวเรือน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 1,759 ล้านครัวเรือน วงเงิน 5,363.74 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ข้อมูลทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบสิทธิว่า มีการขอรับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนหรือไม่ ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการโอนเงินให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยเพียง 538,011 ครัวเรือน คิดเป็น 29% วงเงิน 1,641 ล้านบาท

ส่วนบรรยากาศอากาศหนาว นายรุ่ง ธีรวิญญ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เช้าวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวและชมทะเลหมอกอย่างลึกลับ อุณหภูมิบนยอดดอยวัดได้ 10 องศาเซลเซียส ส่วนที่แม่ปาน 10 องศา และที่ทำการอุทยานฯ 16 องศา เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยว 2,181 คน ทั้งนี้ ขอฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมานอนดอยอินทนนท์ ให้ใช้ความระมัดระวังในการขึ้นลง นายคารม ศรีโพธิ์ นายอำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย พร้อมหน่วยงาน อบต.ปอ และชาวบ้านร่วมที่ฝ่าหมอก หมู 15 ต.ปอ จำนวนหลายร้อยคน จัดกิจกรรมเดินพิชิตจุดชมวิวดอยผาหม่น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อโปรโมทให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก หรือชมภูเขาหมอกที่ขมวิวิเวทที่สันสวนเกษตรอินทรีย์ รวมถึงชมวิถีชาวม้งที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ส่วน จ.เลย มีสภาพอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ประชาชนพากันสวมใส่เสื้อกันหนาว ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังยอดภูบ่อเกิด อยู่ในเขตวนอุทยานภูบ่อเกิด อ.เมืองเลย เพื่อชมพระอาทิตย์ยามเช้าและทะเลหมอก อุณหภูมิวัดได้ 10-16 องศา ส่วนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุณหภูมิ 15 องศา และที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 15 องศา นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หน.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา "ช่องเย็น" กม.93 เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อู่ผึ้ง มีความสูง 1,340 เมตร จากระดับน้ำทะเล รวมถึงถ่ายภาพที่จุดชมวิวกุสวรงค์เป็นจำนวนมาก จัดเจ้าหน้าที่ชุดคอยไม้ปาดน้ำ เป็นเจ้าหน้าที่สวคอยออกตรวจตราและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดขอฝากเตือนนักท่องเที่ยวห้ามนำสุรามาร่วมในพื้นที่อุทยานฯ เพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 พันบาท ทั้งนี้ การดื่มสุราไม่ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นอาจทำให้ช็อกเสียชีวิตได้

ที่บริเวณทะเลสาบภายในหมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปลาชนิดต่างๆนับหมื่นตัวตายลอยเกลื่อน

อยู่บนผิวน้ำภายในทะเลสาบมีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่หมู่บ้านเมืองทองธานีและเจ้าหน้าที่กองสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครปากเกร็ด ใช้เรือตักปลาตายขึ้นจากน้ำเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัย นายสมศักดิ์ จันทร์ตะเสน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองธานี เปิดเผยว่า ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาอากาศหนาวเย็นเฉียบพลันทำให้ปลาหลายชนิดทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศไม่ไหว น็อกน้ำตายเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตาม ปลาที่ตายทั้งหมดจะนำไปฝังกลบเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อไป

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ช่วงวันที่ 10-13 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 14-15 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 10-15 พ.ย. ประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และในช่วงวันที่ 14-15 พ.ย. เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกฝั่งสำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งไว้ด้วย

อุ่ม'หอมมะลิ'เข้าโมเดิร์นเทรด นำร่อง4จว.อีสาน ไม่ผ่านคนกลาง

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ “เทสโก้ โลตัส” ซื้อตรงข้าวหอมมะลิคุณภาพจากสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประเดิมปีแรก 5,700 ตัน เพิ่มช่องทางตลาดข้าวให้ชาวนาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิแท้ 100% ระหว่าง เทสโก้ โลตัส และสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “ข้าวหอมมะลิพระราชัฐ”



ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700 ตัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนโยบายประชารัฐมาขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิตทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนได้กระจายไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง

อุ่ม'หอมมะลิ'

พร้อมเปิดเผยว่า จากนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการประสานพลังระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินตามนโยบายประชารัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือยกระดับการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การเพาะปลูก การนำวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนา

คุณภาพสินค้า การควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนการหาตลาดที่มั่นคงเพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ท้องตลาดตลอดทุกช่วงฤดูกาล

โครงการข้าวหอมมะลิพระราชัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ เทสโก้ โลตัส ในการสนับสนุนให้ห้างโมเดิร์นเทรดเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% โดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระยอง จังหัดอุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในระยะเวลา 1

นายสมพงษ์ รุ่งนิริติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับเกษตรกรไทย ผ่านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง สร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัสกว่า 1,900 สาขา ปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าประเภทอาหารสดที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส มาจากการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศแล้ว ยังทำให้เทสโก้ โลตัส สามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

นายสมคิด ชันตรี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรระยอง จังหัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรร่วมกันในรูปของสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ ทำให้สหกรณ์มีเงินลงทุนปรับปรุงเครื่องมือและเทคโนโลยี มีโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับโรงสีเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องการหาช่องทางการตลาด

พื้นที่การปลูกข้าวของไทย

ภาค	ปี 2557/58	ปี 2559/60	สัดส่วน
▶ อีสาน	37,008,676	35,525,989	63.10%
▶ เหนือ	13,026,979	12,347,303	21.93%
▶ กลาง	8,475,185	8,163,471	14.50%
▶ ใต้	94,028	262,176	0.47%
รวม	56,754,728	56,298,939	100.00%

หน่วย : ล้านไร่
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว GISTDA

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 - ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 1665

หน้า: 1(ล่าง), 11

Col.Inch: 64.77

Ad Value: 71,247

PRValue (x3): 213,741

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: อุ่ม'หอมมะลิ'เข้าโมเดิร์นเทรด หน้ารอง4จว.อีสาน ไม่ผ่านคนกลาง

ทำให้ยังคงต้องขายข้าวเปลือกบางส่วนให้กับโรงสีเอกชนในราคาที่สหกรณ์และชาวนาไม่สามารถต่อรองได้ เมื่อได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ตราเทสโก้ ก็ทำให้ชาวนาได้พัฒนาความรู้ด้านการตลาด สามารถขายข้าวสารได้ในราคาที่เป็นธรรม และมีปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรรู้จักวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสม นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ในที่สุด”

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส จะได้คัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเลิศในภาคอีสาน 4 แหล่ง มาบรรจุเป็นข้าวหอมมะลิ ตราเทสโก้ ขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ในราคาปกติถูกลง 189 บาท



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5852

Col.Inch: 7.77

Ad Value: 17,094

ภาพขาว: จัดงาน

หน้า: 9(ล่าง)

PRValue (x3): 51,282

Clip: Full Color



จัดงาน-เรณู ดั่งจิวางกูร รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “ตลาดเกษตร เกรดพรีเมียม” ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี ดุจเดือน ศตะนาวิณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายบริหาร และ เอ็มปรดี วัชรางกูร ผู้อำนวยการกองงานนายกฯ ร่วมในพิธี ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

'บิกนั้ตร'ดอดเยียมเกษตรกรราชบุรี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พล.อ.ปิฎกพงษ์ ประถมภักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยไม่ได้บอกล่วงหน้า มีนายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมในพื้นที่ โดยก่อนเข้าห้องประชุมนั้นทาง รมว.เกษตรฯได้เข้ามาทักทายเจ้าหน้าที่พร้อมพูดคุยเป็นกันเองว่า “ต้องการมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแบบไม่ให้รู้ตัวเพื่อต้องการมาฟังและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังบ้านของนายไพฑูรย์ ศิริทองอาจ อายุ 49 ปี อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ควาย ปลูกข้าวแบบผสมผสาน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระปรมาภิไธยทททททททททททททททททท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า วันนี้มาแบบไม่มีข้าราชการมาต้อนรับเพื่ออยากเห็นของจริง ทำให้ได้เห็นภาพจริง ถ้าหากเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถทำได้จริงจะช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวได้ ส่วนสิ่งที่ห่วงใยจะอย่างไรกับสิ่งดีๆ แบบนี้ให้ขยายไปสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง จะกลับไปทบทวน ทำให้เรื่องนี้ให้เร็วและขยายวงกว้างออกไปให้มากที่สุด ปีที่แล้วได้กำหนดพื้นที่ไว้ประมาณ 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ตรงนี้ก็เป็น 1 ใน 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ในปี 2561 ได้มอบนโยบายว่าให้เพิ่มพื้นที่ไปอีก 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ต้องกลับไปทบทวนวิธีการในการทำงาน เพราะจำนวนเพิ่มอีกเท่าตัว จำเป็นต้องดูทั้งของเก่าและของใหม่ด้วย ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าใจ และโครงการ 5 ประสานจะต้องเพิ่มความเข้มข้นและลงพื้นที่ที่จะต้องไม่มีการเตรียมการ จะได้เห็นของจริงเพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าการพัฒนาที่ดีขึ้น

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 - ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 1665

Col.Inch: 12.71

Ad Value: 13,981

หน้า: 9(ขวา)

PRValue (x3): 41,943

Clip: Full Color

ภาพขาว: เปิดตลาดคลองผดุงฯ



เปิดตลาดคลองผดุงฯ - พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรกรศรีเยี่ยม" ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรณู ตั้งคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เสศวีโรจน์ โก้วฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดุจเดือน ศศะนาวิ้น รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิด ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ช้างท่าเมียบัวรัฐบาล



ถูกทุบราคาแน่: พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ได้เรียกนาย
ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เข้าพบเพื่อชี้แจงราคายางที่ปรับตัวลง
อย่างผิดปกติในช่วงนี้ว่าเกิดจากอะไรแต่เชื่อว่า
มีคนทำให้ราคาคงต่ำลง เพราะมีพ่อค้ารายหนึ่ง
ไปขายยางในต่างประเทศไว้ในราคาต่ำพอถึง
เวลาส่งมอบก็มากดราคาภายในประเทศให้ต่ำ
ลงเพื่อจะได้ไม่ขาดทุนจากการขายล่วงหน้าไว้.

ชาวสวนสุดซ่า ราคาตกต่อเนื่อง กยท.ผิดพลาด-‘ลุงกำนัน’นั่งร้าน คสช.ทำเหมิน

หลังหาทางไปขายยางที่ดาวอังคารตามคำแนะนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่สำเร็จ เวลาที่ “เกษตรกรชาวสวนยางและผู้รับจ้างกรีต” ก็จำต้องบากหน้ามาขอร้องไห้ นายกฯ ช่วยเหลืออีกครั้ง ร่ำๆ กันว่าจะนัดชุมนุมใหญ่แบบไม่กลัวถูกจับไปปรับทัศนคติ เพราะอาการปากทิวท้องแห้งนี้มันน่ากลัวเสียยิ่งกว่าคุกทหาร

ปัญหาราคายางตกต่ำที่ต่อเนื่องกันมาแบบยาวๆ และยังไม่มีการทำอะไรที่จะให้ดีขึ้นนั้นมีหลายสาเหตุ แต่การก่อตัวเตรียมปะทุขึ้นของมีอบชาวสวนยางรอบนี้บ่งชี้ว่ามาตรการเยียวยาและการพัฒนาการยางทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จัดออกมาแก้ไขปัญหาเมื่อคราวก่อนนั้น มีข้อสรุปว่าล้มเหลว

มาตรการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศทั้งทำถนน ทำฝาย ฯลฯ หรือเพิ่มมูลค่า ที่นายกรัฐมนตรีเคยมีบัญชาลงไปถึงวันนี้ก็เป็นแต่เพียงลมๆ เท่านั้น ปัญหาจึงได้วนไปแล้ววนกลับมา

หากจะให้เกษตรกรชาวสวนยางทำความเข้าใจในปัญหา ราคายางพาราตกต่ำแบบมหภาคคือดูภาพรวมทั้งระบบโลกที่ราคายางผูกอยู่กับราคาน้ำมันอย่างที่นายกรัฐมนตรีว่านั้นก็อาจใช้สาเหตุส่วนหนึ่ง

“ไอ้ที่ราคามันตกมันมีหลายประเด็นด้วยกัน อย่างวันนี้ก็เรื่องยาง มันเป็นเรื่องของกลไกตลาด มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ อันที่สองก็เรื่องประเด็นน้ำมัน เขาลดการใช้ยางทุกประเทศ มันอาจจะเป็นสาเหตุไปใช้น้ำมันในการผลิตยางสังเคราะห์มากขึ้น



หรือเปล่า เพราะฉะนั้น ต้องสร้างการรับรู้เชิงมหภาคให้ได้ ถ้าเรามองแต่เสี้ยวเดียวมันก็มีปัญหา ก็ต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ ต้นทางว่าจะทำยังไง จะทำยังไงที่เราจะไม่มีปริมาณเกินความจำเป็น อย่างไม่เชื่อจากต่างประเทศมากนัก การวิจัยภายในประเทศต้องใช้เวลา” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

แต่หลักใหญ่ใจความของปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งซ้ำเติมวิกฤตคราวนี้ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดและล้มเหลวจากบริหารงานของ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และ นายธีรวิทย์ สุขสะอาด นั่งเป็นผู้นำว่า กยท. องค์กรที่ “รัฐบาลมีกตัญญู” เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาแก้ไขปัญหายาง ภายใต้วิสัยทัศน์ก้าวไกลโดยต้องการให้ “กยท.เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” นั้นแลยทีเดียว

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เกิดจากการรวม 3 หน่วย ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ให้เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราและดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

องค์กรนี้ ยังจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กยท. จะมาจากทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ซึ่งดูจากการรวมองค์กรการยางทั้งหมดเข้ามาเป็นองค์กรเดียวกัน ทั้งยังมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนอยู่ในบอร์ด กยท.ก็น่าจะช่วยยกระดับการผลิต ยกกระดับอุตสาหกรรมยาง และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น แต่ผลที่ปรากฏออกมากลับไปในทิศทางตรงกันข้าม บอร์ด กยท.จึงตกเป็นเป้าให้ถูกจากแก้อี้ในเวลานี้

ความผิดพลาดของ กยท. ซ้ำเติมวิกฤตราคายตกต่ำอย่างรุนแรง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ยกมาเป็นเหตุในการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และบอร์ด กยท.ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดล้มเหลวในการดำเนินงานของบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท 5 เลือการยางกับ กยท.

เหตุที่เกษตรกรชาวสวนยางซ้ำว่าผิดพลาดก็คือ เมื่อบริษัทร่วมทุนฯ เข้าไปประมูลยางในตลาดยางพาราในราคาขึ้นน้ำที่สูงเกินไป บริษัท 5 เลือ ที่ร่วมทุนกับ กยท. ก็ไม่เอาอย่างที่บริษัท ร่วมทุนฯประมูล รับซื้อไว้ในราคาสูง แต่กลับไปกดดันซื้อขายนอกกระบบตลาดกลาง กดราคาชาวสวน ส่วนยางที่บริษัทร่วมทุนฯ ประมูลขายออกไม่ได้ ทำล้นโกดังตลาดกลาง กลายเป็นว่าการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนฯ แทนที่จะช่วยพยุงราคาขึ้น กลับได้ผลตรงข้ามคือทำลายระบบกลไกของตลาดกลางยางพาราไทย และกดราคาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวสวนยางพารา

นายถนอมเกียรติ ยิ่งนันท์ ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ จะหารือเรียกร้องให้ กยท. และรมว.เกษตรฯ รับผิดชอบต่อการเกิด



สุเทพ เทือกสุบรรณ

ขึ้น โดยเริ่มจากให้ กยท.ถอนหุ้นจากบริษัทร่วมทุนฯ ก่อน อีกทั้งชาวสวนยางยังเตรียมการเคลื่อนไหวล่ารายชื่อขับไล่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และบอร์ดการยาง เพราะมองว่าบริหารผิดพลาด ล้มเหลว เอื้อประโยชน์บริษัท 5 เลือการยาง ซึ่งเป็นบริษัทผู้ส่งออกเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยฮั่วยางพารา จำกัด (มหาชน)



ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สงขลา 4 อำเภอ คือ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ที่ศูนย์บริการประชาชน



พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย



นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท.

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด

ความเดือดร้อนหรือใจของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของนักการเมืองโดยเฉพาะชาวภาคใต้ ได้แต่ชะเง้อคอมองหาหาใหญ่อย่าง “ลุงก้านัน” นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส. ที่อุทิศตัวเป็น “นั่งร้าน” ให้รัฐบาลคสช. ว่า จะเข้ามาเหลียวแลกันบ้างหรือไม่ เพราะไหนๆ ก็ใกล้ขีดศูนย์กลางอำนาจ และยังมีความเข้าอกเข้าใจในปัญหาของพี่น้องชาวสวนยางด้วยว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอีกด้วย

แต่จนแล้วจนรอดถึงวันนี้ “ลุงก้านัน” ยังไม่เห็นหัว แต่ก็มีนักการเมืองค่ายสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม พี่น้องชาวใต้ด้วยกันที่ออกมาชำแหละถึงปัญหาและสาเหตุราคายางตก รวมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเอาไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะรับฟังและรับเอาไปพิจารณาปฏิบัติหรือไม่ เพราะดูท่าทีจาก “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ก็ยังออกมาแบบกลบเกลื่อนปัญหาเสียมากกว่าจะเข้ามาแก้ไขจริงจัง

“...เท่าที่ทราบ ราคายางวันนี้ (7 พ.ย.) ดีขึ้น โดยตนได้สั่งการให้ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดกยท.) และ นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าไปดำเนินการเรื่องนี้...” พล.อ.ฉัตรชัย ให้สัมภาษณ์แบบเห็นตรงข้ามขัดใจชาวสวนยางเป็นอย่างดี

สำหรับการชำแหละปัญหาราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง นายถาวร เสนเนียม ได้โพสต์ นำเสนอสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ เอาไว้ว่า ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีราคายางตกต่ำ หากมองตามสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง จะพบว่า ช่วง 3 เดือนแรกของต้นปี 2560 ราคายางได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่รักษาระดับราคาเอาไว้ได้เลย จนปัจจุบันถือว่าต่ำมากเกษตรกรชาวสวนยางขายยางแผ่นดิบได้ที่ 40 บาท/กก. เศษ เท่านั้น ในขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 60 บาท/กก. เศษ และกำลังจะถดถอยลงเรื่อยๆ จนเกษตรกรชาวสวนยาง

เดือดร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างน่าเป็นห่วง ในขณะที่อุปสงค์ อุปทาน ถือว่ายังปกติและตามประมาณการของ องค์การศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ (IRSG) ยังมีปริมาณการใช้ยังสูงกว่าปริมาณการผลิตเสียด้วยซ้ำ

ส่วนสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ราคายางตกต่ำลงได้ขนาดนี้ นายถาวร ประมวลได้ ดังนี้

หนึ่ง ปริมาณยางมีในสต็อกผู้ใช้สูงเนื่องจากช่วงต้นปี ราคาปรับขึ้นสูงมีผู้ส่งออกหลายรายไปขายยางในตลาดล่วงหน้า (future market) แล้วใช้วิธีส่งมอบยางจริงซึ่งอยู่ในช่วงเดือน ส.ค. ถึง ต.ค.ปีนี้ ทำให้ยางไม่ขาดแคลนผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อยางเข้าสต็อกในขณะนี้

สอง ผู้ประกอบการขายยางล่วงหน้าไว้ในปริมาณที่มากและราคาไม่สูงจึงต้องออกมาซื้อในราคาที่ไม่ให้สูงกว่าต้นทุนขาย

สาม บริษัทร่วมทุนที่รัฐบาล โดย กยท. ดำเนินการกิจการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขาดประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยการเข้าซื้อยางในตลาดกลางของรัฐบาลทั้ง 6 ตลาด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา หนองคาย และบุรีรัมย์ จนทำให้ยางแผ่นรมควันที่ซื้อไว้เป็นหมื่นตันบางส่วนเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ได้ขนยางไปดำเนินการที่บ่อที่ถูกต้อง ทำให้ยางค้างอยู่ในตลาดกลางกินพื้นที่ของตลาดจนไม่สามารถดำเนินการเปิดตลาดได้ ต้องปิดตลาดทำให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถนำยางมาขายได้และถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาในที่สุดดังที่เป็นอยู่ขณะนี้

ตามรายงานที่ปรากฏผ่านสื่อ เมื่อกลางเดือน ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานตลาดกลางยางพารา 3 แห่ง ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ประกาศหยุดให้บริการซื้อ-ขายยางเป็นการชั่วคราว ได้แก่ ตลาดกลางฯ จ.สงขลา (หยุด 19-20 ต.ค.), ตลาดกลางฯ สุราษฎร์ธานี (หยุด 19-24 ต.ค. เสาร์-อาทิตย์ ปกติตลาดปิด) และตลาดกลางฯ จ.บุรีรัมย์ (หยุดตั้งแต่ 18 ต.ค. ยังไม่มีกำหนดเปิด) เหตุผลพื้นที่เก็บยางไม่เพียงพอกับปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาด และต้องบริหารจัดการยาง

คงค้างของบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด (กยท. + บริษัทร่วมลงทุน)

สี่ ความเอาใจใส่ของรัฐบาลไม่จริงจัง หวังพึ่งพาเพียงจากการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนฯ และไม่เท่าทันแล้ที่เหลี่ยมของบริษัทผู้มาร่วมทุนซึ่งไม่ได้เต็มใจมาตั้งแต่ต้นจึงวางหมากเกม ไม่ยอมรับขยักเข้าบริษัทตั้งที่กล่าวข้างต้น เพื่อจะได้ตัดกตัดซื้อราคาต่ำๆ และรัฐบาลไม่มีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมทำให้สถานการณ์ด้านราคายางแย่งไปเรื่อยๆ

ส่วนแนวทางการแก้ไขนั้น นายถาวร ในฐานะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและชาวบ้านทั่วไปรับทราบและเข้าไปปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดรู้สึกอึดอัดกับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล และขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหามาให้แกรัฐบาล ดังนี้

หนึ่ง ทบทวนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรของ บริษัทร่วมทุนฯ เสียใหม่เพื่อให้สนองตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

สอง ควรนำผลการประชุมของบริษัทร่วมทุน 3 ประเทศ (ITRC) ระดับรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.ย. 2560 มาเข้าสู่โหมดของการปฏิบัติ ในเรื่องการควบคุมการส่งออก และอื่นๆ

สาม กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รมว. เกษตรฯ ต้องสร้างบทบาทในฐานะผู้รับผิดชอบ พ.ร.บ. ควบคุมยางปี 2542 ออกมาควบคุมราคาส่งออกของพ่อค้าที่แข่งกันเสนอขายไปต่างประเทศในราคาต่ำๆ แล้วมาตรวจราคาซื้อจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยอ้างราคาตลาดโลก

สี่ ควรขยายโครงการที่ช่วยดูดซับยางพาราออกจากตลาดดังที่ดำเนินการกับสมาคมน้ำยางข้นไทยอยู่ขณะนี้ให้ครอบคลุมถึงยางแห้งด้วยเพราะลำพั้งปริมาณน้ำยางข้นมีเพียง 20% ของผลผลิตเท่านั้นคงไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดอย่างมีประสิทธิภาพได้

ห้า โครงการเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศไม่เป็นรูปธรรม ท่านนายกรัฐมนตรี ควรลงมาขึ้นนอตหลายๆ รอบและควรตั้งเป็นคณะทำงานติดตามรายงานผลความคืบหน้าตลอดเวลา เพราะเหตุว่าที่ผ่านมาแม้แต่มติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานน้ำยางพาราไปใช้ แต่มีแต่มีมติอยู่ในกระดาษเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ ไม่มีความจริงจังและจริงจังในการนำยางพาราไปใช้ ถ้านายกรัฐมนตรียังไม่ใช้สภาพบังคับลงโทษหน่วยงานที่เพิกเฉยก็จะเป็นสภาพการอย่างนี้ตลอดไป จึงขอให้นายกฯ ใช้ความเด็ดขาดในการสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้นำยางพาราไปใช้อย่างจริงจัง โดยกำหนดเชิงปริมาณ จำนวนงบประมาณและกรอบเวลา

ไม่ใช่แต่เสียงสะท้อนจากเกษตรกรและนักการเมืองที่ติดตามการบริหารจัดการยางทั้งระบบ ต่างมองว่า การตั้งบริษัทร่วมทุน เป็นความผิดพลาด นายชัยพจน์ เรื่องอรุณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางข้นไทยก็มองว่า การร่วมลงทุนของ กยท. กับ 5 บริษัทผู้ค้ายางรายใหญ่ เพื่อซื้อขายยางรักษาเสถียรภาพราคาในตลาดนั้น ล้มเหลว และกระทบกับเกษตรกรที่จะนำไปขายในตลาดซื้อขายจริงเช่นกัน

อันที่จริงแล้ว เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับการตั้งบริษัทร่วมทุนฯ ตั้งแต่

ต้นและพยายามคัดค้านมาโดยตลอดที่ กยท. จะไปร่วมลงทุนกับ 5 บริษัท ซึ่งต่างเป็นคู่แข่งกันทางการค้ากันอยู่แล้ว ในที่สุดก็มาเจอปัญหาจนได้ ยางวางเต็มโกดัง ทำให้ตลาดกลางต้องปิด กยท. ต้องล้มเลิกสัญญาแล้วหาแนวทางใหม่

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเอกชนที่ร่วมลงทุนกับ กยท. บริษัทก็ต้องมองถึงผลกำไรขาดทุนที่จะได้รับ การซื้อขายในระยะแรกอาจไม่มีปัญหา เมื่อบริษัทร่วมทุนฯ ประมูลรับซื้อยางมาทาง 5 บริษัทต่างหมุนเวียนกันรับซื้อต่อไป แต่เมื่อราคายางในท้องตลาดต่ำลง แต่กยท.ยังซื้อสูงกว่าตลาดมากเกินไปทำให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถรับซื้อได้เพราะเสี่ยงขาดทุน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งก.พ.) นายณัฐฐานันท์ศรีก่อเกื้อ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สงขลา 4 อำเภอ คือ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

ทั้งนี้ ข้อเสนอ 2 ข้อที่ชาวสวนยางยื่นต่อนายกฯ ก็คือ 1. ปฏิรูปสินค้าเกษตร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานเกษตรกรรม และตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เป็นวงจรวิกฤตราคาสินค้าเกษตรตกๆ ปี สลับตามฤดูกาล เช่น ยาง ข้าว ปาล์ม มันสำปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น จึงขอให้รัฐบาล ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปสินค้าเกษตรหลัก โดยให้นายกฯ เร่งดำเนินการในขณะที่ยังมีอำนาจการบริหาร และ 2. ขอให้เปลี่ยนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพราะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องยางพารา แต่ตลอด 1 ปีครึ่ง ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ จึงเห็นควรให้มีการสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยด่วน

สำหรับการเคลื่อนไหวรวมตัวเรียกร้องของชาวสวนยางที่ขอให้เปลี่ยนตัวประธานบอร์ด กยท. และผู้ว่า กยท. เพราะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องยางพารา แต่ตลอด 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา ยังไม่สามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้เช่น ดูทำถึงนาทีนี้แล้ว “เพื่อนบักตู” คือ “บักฉัตร” คงไม่ตอบรับ เมื่อดูจากท่าทีที่ว่าหาโอกาสพุดคุย โกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่าย

ส่วนราคายางผันผวนตามตลาดซื้อขายล่วงหน้า รมว. เกษตรฯ มองว่า เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงนี้ แต่สิ่งที่พยายามผลักดันคือ การใช้ยางในประเทศให้ได้มากขึ้น ตั้งเป้าไว้ 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ยังใช้ได้แค่ 13-14 เปอร์เซ็นต์ ต้องเดินทางต่อไปเพื่อให้เกษตรกรมีการซื้อ-ขายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระแสกดดันของเกษตรกรชาวสวนยางที่เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในจังหวะเวลาที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กำลังเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยหนึ่งในนั้นชื่อของ “บักฉัตร” รวมอยู่ด้วย อาจเป็นการผสมโรงให้ “เพื่อนบักตู” ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีหรือบักทหารที่คุม กยท.ก็ไม่ใช่คำตอบสุดธรรมาธิ์ว่าจะแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำได้หากคนใหม่ที่ถูกเลือกให้เข้ามาบริหารกิจนี้ มีฝีมือไม่ถึงขั้นจะปลุกปั้น “กยท. ให้เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ ■



ว.เชิงดอย
watchai09@gmail.com

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจราย 3 วัน ฉบับที่ 3,313 ประจำวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2560...*❖*... “การปรับครม.ที่กำลังจะเกิดขึ้น ใครจะไป ใครจะมา ขออย่าโกรธกัน ขอให้ผมเป็นคนตัดสินใจ เพราะอย่างน้อยท่านก็ได้พักก่อนผม 1 ปี ขอขอบคุณครม.ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมา” นั่นคือคำกล่าวอำลา **“รัฐมนตรี”** ที่จะถูกปรับออกจาก ครม. ของ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ที่ปราศรัยต่อที่ประชุม ครม.เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ ครม.

พิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นหมดแล้ว และทันทีที่นายกรัฐมนตรี พูดจบ ทำเอาที่ประชุม ครม.ถึงกับ **“อึ้ง”** ไปตามๆ กัน โดยไม่มีการซักถามอะไรใด ๆ จากใครทั้งสิ้น...หากให้เดาใจความรู้สึกของ ครม. ณ ขณะนั้น รัฐมนตรีหลายคนคงคิดในใจว่า **“จะไปได้ต่อ”** หรือต้อง **“กลับบ้านไปเลี้ยงหลาน”** กันหว่า? ซึ่งคนที่อาจจะชี้ชะตาเกิดขึ้นอยู่กับนายกฯ คนเดียวเท่านั้น

.....*❖*.....แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากบางฝ่ายให้นายกฯ ปรับ **“ทีมเศรษฐกิจ”** แต่รัฐมนตรีในสาย **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกฯ ไม่ว่าจะเป็ **อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์** รมว.คลัง **อุตตม สาวนายน** รมว.อุตสาหกรรม **สุวิทย์ เมษินทรีย์** รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ **พิชิต อัคราทิตย์** รมช.คมนาคม **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** รมช.พาณิชย์ ถือว่าอยู่ **“สายแข็ง”** ไม่น่าจะได้รับผลกระทบกระเทือน หรือถูกปรับออก เพราะการทำงานด้านเศรษฐกิจของ **“ทีมสมคิด”** ถือว่า **“ใช้ได้”** สภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็โอเค แต่ที่ยังจะมีปัญหาอยู่บ้าง ก็ภาวะเศรษฐกิจระดับ **“รากหญ้า”** เรื่องปัญหาปากท้องของชาวบ้านที่ยังต้องเร่งแก้ไขและดูแลกันต่อไป

.....*❖*.....มาดูในส่วน **“รัฐมนตรี”** ที่อยู่ในข่ายที่อาจถูกปรับออกหรือถูกโยกย้าย แน่นนอนชื่อของ **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รมว.เกษตรและสหกรณ์ ถูกพูดถึงมากที่สุดในยามนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ พล.อ.ฉัตรชัย จะถูกปรับพ้นเก้าอี้รมว.เกษตรฯ แต่ก็ยังเชื่อว่า จะยังมีชื่ออยู่ใน **“ครม.ต่อ 5”** ต่อไปในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง คงไม่ถึงกับถูกเขียนวงจรรยาเสียทีเดียว

.....*❖*.....อีกกระทรวงที่น่าจับตามองคือ **พาณิชย์** ซึ่ง **อภิรัตน์ ตันตราภรณ์** นั้นเป็นเจ้ากระทรวงนี้มาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558

นับถึงปัจจุบันก็กว่า 2 ปีเข้าไปแล้ว ครั้งนี้น่าจะถึงคราวได้กลับบ้าน ไปเลี้ยงหลานเสียที ส่วนคนที่จะเข้ามาเสียบแทน ให้จับตาไปที่ **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** รมช.พาณิชย์ นั่นเอง

.....*❖*.....นอกจากนั้น บรรดาคนนอกที่อาจมีโอกาสดำรงตำแหน่ง ครม. ก็น่าจับตาไปที่คนที่ลาออกจากหน้าที่การงานที่ดำรงอยู่ใน ปัจจุบัน ประกอบด้วย **อารีพงศ์ ภูษอ้อม** ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ **พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล** ลาออกจากรมว.แรงงาน ในรายชื่อของ อารีพงศ์ มีความเป็นไปได้ที่อาจเข้าเสียบในเก้าอี้รมว.พลังงาน แทน **พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์**

.....*❖*.....อีกคน **พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ** ที่ได้ยื่นหนังสือ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้ระบุเหตุผลในการลาออกว่า มีภารกิจมาก เนื่องจากต้อง ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

สำหรับ **พล.อ.ยอดยุทธ** เป็นเพื่อนเตรียมทหาร รุ่น 12 หรือ ตท. 12 รุ่นเดียวกับ **พล.อ.ประยุทธ์** **พล.อ.ธนะศักดิ์** ปฏิมาประกร รอง นายกฯ **พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์** รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รมว.เกษตรและสหกรณ์ และยังสนิทสนมกับ **พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ** รองนายกฯและ รมว.กลาโหม เป็นพิเศษจึงเป็นที่จับตาว่าอาจจะได้เข้าร่วม ครม. ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ขณะเดียวกันอีกคนที่ได้ลุ้นติดโผเก้าอี้ รัฐมนตรีคือ **กอบศักดิ์ ภูตระกูล** ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

.....*❖*.....และยังมีอีกหลายกระทรวงที่น่าจับตาว่าจะถูก เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น **พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว** รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ **สุวัจน์** **ตันยूरธรรมะ** รมว.ยุติธรรม หรือแม้แต่ **พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา** ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ก็อยู่ในกระแสที่อาจต้องลุกจากเก้าอี้ผบ.ตร. เพื่อ เปิดทางให้ **พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล** รองผบ.ตร. ขึ้น เสียบเก้าอี้ ผบ.ตร. ■